

สาร

สารานุกรมสุขอนามัย

ใกล้ชีวิตชาวอุทัย ห่วงใยสุขภาพ

ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 เดือนมีนาคม 2554



อุทัยธานีคว้ารางวัล EMS ดีเด่น

[อ่านต่อหน้า 4](#)

ตรวจสุขภาพพระสงฆ์ทั่วอุทัยฯ

[อ่านต่อหน้า 3](#)

หมอพุลนำทีมงานรับมอบรางวัล สป.สช.

[อ่านต่อหน้า 3](#)

องค์กรสารานุกรมสุขอนามัย ได้ข้อสรุปมาตรการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

โดยเริ่มจากการส่งเสริมคนเก่ง คนดี

มีการแต่งกายดี-แต่งพORMในวันจันทร์/ซุดกีฬาวนพฤษ

ติดป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยให้บริการ

มีค่านิยมไม่มุ่งยีนส์ไม่สวมรองเท้าแตะให้บริการประชาชน

และนำไปสู่จุดสูงสุดขององค์กรคือ **ทุกคนมีจิตอาสา**





ทุกทิศ ทัวอุทัย



นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขต 18 นำขบวนพาเหรดคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของเขตเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬากระถางสาธารณสุข ในวันเปิดการแข่งขัน 4 มีนาคม 2554 ซึ่งปีนี้ใช้สนามเจ็ดร้อยปีและใกล้เคียงของเมืองเชียงใหม่ เป็นสถานที่แข่งขัน



นพ.พูลสิทธิ์ ศีตีสาร นพ.สสจ.อุทัยธานี มีดำริที่จะเพิ่มความสามัคคีใกล้ชิดในกลุ่มพลัง อสม.ในวัน อสม.แห่งชาติ โดยจัดเป็นนมหกรรมกีฬา อสม.คัพ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่สนามลานโพธิ์อำเภอทัพทัน โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญเลิศ พรหมจิริโชติ ให้เกียรติเป็นประธาน



นายประหัยด ยะคะนอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในการซ้อมแผนรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนก ให้มีการรับรู้บทบาทของแต่ละหน่วยงานตลอดจนการวางระบบในการควบคุมโรคอย่างได้ผล ที่ห้องประชุมศาลากลางชั้นห้า เมื่อ 15 มีนาคม 2554



นายบุญเลิศ พรหมจิริโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามความคืบหน้าและการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติแอลกอฮอล์ของพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เมื่อ 21 มีนาคม 2554



นพ.เกษตร อมันตกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม เรื่องการดูแลผู้ป่วยรายกรณีแก่เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้การพยาบาล ณ ห้องประชุมวิทยุทัย 3-4 มีนาคม 2554



โรงเรียนพ่อแม่.....กลุ่มงานจิตเวช รพ. อุทัยธานี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ปกครองในการดูแล ส่งเสริม เด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการดำเนินชีวิต ณ กลุ่มงานจิตเวช 7-11 มีนาคม 2554



หมอพุลนำทีมงาน รับรางวัล

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่น ปีงบประมาณ 2553

จังหวัดชัยนาทในฐานะจังหวัดแกนนำ (Node) งานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ได้จัดงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สวนนกชัยนาท และโรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งกองทุนฯ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. รางวัลกองทุนฯ ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กองทุนฯเทศบาลตำบลพลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์
2. รางวัลทีมพี่เลี้ยงต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ ทีมพี่เลี้ยงเครือข่ายบริการสว่างอารมณ์
3. รางวัลเรื่องเล่าดีเด่นจากประสบการณ์การร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระดับจังหวัด ได้แก่

1) นายไพศาล กำเนิด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง เล่าเรื่อง "สิ่งที่ได้ดี จากหนองไผ่"

2) นางเปรมิกา แซ่ถัญญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ เล่าเรื่อง "คนตำบลแก่นมะกรูด"

3) นายไพโรจน์ ทับทิม เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ สอ.ต. แก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ เล่าเรื่อง "บ้ำาเชอช่าหุย ทรคคริลอชิส บนยอดดอย"

4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัดอุทัยธานี รับมอบรางวัลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ครบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด (100 %)

ตรวจสุขภาพ

พระสงฆ์ ทั่วอุทัยฯ

สาธารณสุขอุทัยธานี ถวายการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ตั้งเป้าตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร 2043 รูปทั่วจังหวัด ให้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2554

นายแพทย์พุลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เปิดเผยถึงผลการศึกษาที่พบว่าพระภิกษุสงฆ์โดยทั่วไปมีสุขภาพปกติร้อยละ 55 ป่วยร้อยละ 5 เสียจะป่วยอีกร้อยละ 40 โดยในกลุ่มเสี่ยงนี้ หากไม่มีการแก้ปัญหาจะกลายเป็นผู้ป่วย ส่วนโรคที่พบส่วนใหญ่คือเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และมะเร็ง สาเหตุมาจากการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมมารับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มเกินไป และกินผัก ผลไม้ไม่พอ ทั้งนี้ จากการสำรวจยังพบว่าพระภิกษุสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 40 พฤติกรรมดังกล่าว หากปรับเปลี่ยนได้ โอกาสเสี่ยงจะป่วยก็จะน้อยลง ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากญาติโยมด้วยว่าทำอย่างไรพระภิกษุจะได้ฉันอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม ไม่มาก และเพิ่มผักผลไม้ ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามภายในเดือนมีนาคม 2554 จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดตรวจสุขภาพพระภิกษุทุกรูป และรับการคัดกรองโรคความดันโลหิต ภาวะอ้วน เบาหวานและภาวะแทรกซ้อนสุขภาพช่องปาก การตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพตา การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ปอด วัดมวลกระดูก และมีการถวายความรู้ในแนวทางเดียวกับที่ให้กับประชาชนทั่วไป คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำไปสู่การป้องกันโรค ได้แก่ การลดหวาน มัน เค็ม และเพิ่มผักผลไม้ เพิ่มการออกกำลังกาย ลดอบายมุขโดยเฉพาะบุหรี่ รวมทั้งการทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ซึ่งพระภิกษุสามเณรเป็นต้นแบบอยู่แล้ว





เล่าเรื่องด้วยภาพ



ประมวลภาพความสนุกสนานแลไม่เครียด ในงานมหกรรมกีฬา อสม. กฟ ครั้งที่ 1 ของจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ที่สนามอำเภอทัพทัน

อุทัยธานีคว่ำรางวัล EMS ดีเด่น

จังหวัดอุทัยธานี ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นจังหวัดบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)ดีเด่นเข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นพ.พลสิทธิ์ ศีตีสาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีเปิดเผยถึงการเป็นผู้แทนจังหวัดเข้าร่วมประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินไทย บนเส้นทางมาตรฐานสู่ความทั่วถึงและยั่งยืน ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ว่า จังหวัดอุทัยธานีได้มีการพัฒนาบริการ EMS มาอย่างต่อเนื่อง ตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจปัจจุบันของจังหวัด โดยนอกจากบริการทางการแพทย์ที่มุ่งสร้างความพร้อมความถูกต้องแม่นยำของบุคลากรในสถานบริการทุกระดับแล้ว

ยังได้ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมมีบทบาทมากยิ่งขึ้น เช่น ตำรวจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้กระจายความรับผิดชอบและงบประมาณไปยังองค์กรภาคเอกชนที่ร่วมให้บริการ EMS ได้พัฒนาศักยภาพบริการอย่างเต็มที่

ปัจจุบันบริการ EMS ของจังหวัดอุทัยธานีมีขอบเขตความครอบคลุมพื้นที่ 100% มีระดับการให้บริการตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงจนทำให้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นจังหวัดบริหารจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่นเข้ารับโล่รางวัลจาก นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นับเป็นอีกบริการหนึ่งที่สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตแก่ชาวอุทัยธานีทุกคน นพ.พลสิทธิ์กล่าวในที่สุด